



ประกาศสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง นโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Healthy workplace Happy for life) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่า อยู่ น่าทำงาน มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ภายในหน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy workplace Happy for life) เพื่อคุณภาพชีวิต และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานสะอาด มีความปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมดี เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ดังนี้

๑. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตและมีความสุขในการทำงาน (Healthy workplace Happy for life) และถือเป็น นโยบายสำคัญของหน่วยงาน

๒. ให้ถือว่าการดำเนินงานตามกิจกรรม ๕ส และการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน ซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนเป็น วัฒนธรรมขององค์กร

๓. บุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและมีความสุขในการทำงาน และร่วมพัฒนาหน่วยงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับภาคีเครือข่าย

๔. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือว่าบุคลากรทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา สถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เป็นผู้ที่เหมาะสมควรแก่การยกย่องและชมเชย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภาานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)

ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่อง นโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานนอกระบบ นำทำงาน มีชีวิตชีวา

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Healthy workplace Happy for life) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ข้าพเจ้ารับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศนโยบายพัฒนาสถานที่ทำงานนอกระบบ นำทำงาน มีชีวิตชีวา

และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Healthy workplace Happy for life) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมพงษ์ ชัยโอภาณนท์	นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)	
๒	นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)	
๓	นางอัมพร จันทวิบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขภาพ)	
๔	นางวิมล โรมา	ร.ก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)	
๕	นางศรีวรรณ ทาวงศ์มา	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)	
๖	นายไพโรช ตันอุดม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	
๗	นางสาวเบญจมาพร เมืองหนองหว่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๘	นางสาววรินทร์ทิพย์ สันทัด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๙	นางสาวสุภัทรรดา ศรีทองแท้	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๐	นางสาวนงปภัช ธรรมบำรุง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๑๑	นายปรัชญา ด่านกลาง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	
๑๒	นางสาวโยทกา ผ่องไสยา	นักวิชาการสาธารณสุข	
๑๓	นายอนรรฆ คล้ายคลึง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑๔	นางสาวบัวจันทร์ กระจ่างจิตร	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑๕	นางกาญจน์วลี ใจมั่น	นักจัดการงานทั่วไป	
๑๖	นางสาวอัญญาภรณ์ พิบูลย์พล	นักประชาสัมพันธ์	
๑๗	นายธรรมรัฐ มณสวัสดิ์	พนักงานธุรการ ส๓	
๑๘	นางอรชา ตะกรุดเงิน	พนักงานธุรการ ส๓	
๑๙	นางผการัตน์ ศรีเชม	พนักงานธุรการ ส๓	
๒๐	นางสาวศุภวรรณ เสนาสี	พนักงานธุรการ	